



>> Từ trái sang phải: Christopher Sims và Thomas Sargent

MỐI QUAN HỆ GIỮA NỀN KINH TẾ VÀ CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH

Nobel kinh tế 2011 được trao cho 2 vị giáo sư người Mỹ Christopher Sims và Thomas Sargent vì những thành tựu mà 2 ông đạt được trong việc nghiên cứu mối quan hệ giữa nền kinh tế và các công cụ chính sách.

Sargent và Sims, đều 68 tuổi, đã tiến hành các nghiên cứu độc lập vào những năm 1970 và 1980, khi các chính phủ và ngân hàng trung ương tìm cách đưa nền kinh tế nước mình thoát khỏi đợt suy thoái kinh tế khi đó, và đến nay nó vẫn được sử dụng rộng rãi.

Nghiên cứu của Thomas J. Sargent và Christopher A. Sims chủ yếu xoay quanh quan hệ giữa các chính sách kinh tế vĩ mô với những biến đổi của nền kinh tế. Tương tự như câu chuyện "con gà và quả trứng", giới kinh tế học trước đây thường tranh luận về việc các chính sách là nguyên nhân gây ra biến đổi trong nền kinh tế hay những biến động thực tế là cơ sở để hình thành chính sách. Họ thực hiện những nghiên cứu độc lập từ những năm 1970 và 1980.

Hai kinh tế gia đã có cách tiếp cận khác

CHRISTOPHER ALBERT "CHRIS" SIMS, LÀ NHÀ KINH TẾ HỌC NGƯỜI MỸ. HIỆN ÔNG LÀ GIÁO SƯ CẤP CAO GIẢNG DẠY BỘ MÔN KINH TẾ VÀ NGÂN HÀNG TẠI ĐẠI HỌC PRINCETON.

THOMAS JOHN "TOM" SARGENT, LÀ NHÀ KINH TẾ HỌC CHUYÊN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VĨ MÔ, VÀ TIỀN TỆ. ÔNG ĐƯỢC TÔN VINH LÀ MỘT TRONG NHỮNG NHÀ KINH TẾ HỌC CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY.

nhau với kinh tế vĩ mô. Sargent tập trung vào những ảnh hưởng của các thay đổi chính sách rộng lớn, trong khi Sims nghiên cứu để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng "của những thay đổi tức thời và không lường trước", như tình trạng biến động mạnh của lãi suất và thâm hụt, theo Ủy ban Nobel. Tuy nhiên, nghiên cứu của 2 nhà khoa học Mỹ đã góp phần xác định một cách định tính và định lượng mối quan hệ nêu trên. Chẳng hạn các chính sách của cơ quan quản lý như Chính phủ hay Ngân hàng

trung ương sẽ tác động như thế nào, bao lâu và với liều lượng ra sao đối với các biến số của nền kinh tế như GDP, lạm phát...

Sargent và Sims "đã độc lập phát triển các biện pháp giúp đánh giá chính sách và theo dõi các ảnh hưởng qua thời gian", Ủy ban Nobel thông báo.

Do không thể thực hiện các thực nghiệm tương tự các môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu của 2 nhà khoa học chủ yếu dựa trên các dữ liệu quá khứ. Thông qua các dữ liệu này, họ xây dựng các mô hình toán học, lý giải và cuối cùng là mô hình phỏng đoán cho các biến động có thể xảy ra với nền kinh tế khi chính sách thay đổi trong tương lai.

"Ngày nay, các phương pháp do Sargent và Sims phát triển có vai trò rất quan trọng trong việc phân tích kinh tế vĩ mô". Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển tôn vinh hai nhà kinh tế. Những phương pháp và ý tưởng của Sims và Sargent sau đó đã được ứng dụng bởi cả các nhà nghiên cứu và những người hoạch định chính sách trên toàn thế giới.